

บรรณานุกรม

- กระทรวงสาธารณสุข. 2544. แนวทางการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในระยะเปลี่ยนผ่าน. นนทบุรี : มปท.
- กฤษณ์ อุทัยรัตน์. 2543. แม่ไม้คุณภาพเจาะ HA Year 2000. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
- กองการพยาบาล. 2538. แบบวิเคราะห์งานสถานีอนามัย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
- 2541. แบบตรวจสอบมาตรฐานการพยาบาลสถานีอนามัย. มปท. (สำเนา)
- กาญจนา สุขแก้ว. 2543. "แบบแผนการบูรณาการการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบการแพทย์แผนปัจจุบัน", วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.
- กิตติวรรณ จันทรฤทธิ. 2542. "การใช้บริการการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลชุมชนของประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์", วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอก บริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. (สำเนา)
- กุสุมา ศรียานุกุล. 2543. "รูปแบบที่พึงประสงค์ในการให้บริการนวด อบ ประคบ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษาศูนย์การพัฒนาเขานินช้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา", ใน รวมบทความวิจัยทางการแพทย์แผนไทยและทิศทางการวิจัยในอนาคต , หน้า 297 . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก : โครงการพัฒนาตำรา สถาบันการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข.
- คณะกรรมการวางแผนพัฒนาการสาธารณสุข. 2535. แผนพัฒนาสาธารณสุขตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (2535-2539). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.

โครงการฟื้นฟูการนวดไทย มุลินธิสารธารณสุขกับการพัฒนา. 2531. รายงานการวิจัย เรื่องการใช้การนวดไทยบำบัดอาการปวดกล้ามเนื้อและปวดข้อ (ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ) กรุงเทพฯ : มุลินธิสารธารณสุขกับการพัฒนา.

จิราวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์. 2536. ทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรม การวัด การพยากรณ์ และการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.

จूरีย์ ธีรัชกุล. 2544. "การใช้ ประโยชน์จากข้อมูลบัญชี 1-8 ในการวางแผนให้บริการสาธารณสุขของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสถานเอนามัยจังหวัดนราธิวาส", วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชนะ พรหมเดช และคณะ. ม.ป.ป. "กลวิธีการส่งเสริมและเผยแพร่การใช้ยาสมุนไพรในชุมชน", ใน รวมบทความวิจัยทางการแพทย์แผนไทยและทิศทางการวิจัยในอนาคต, หน้า 241. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก : โครงการพัฒนาตำราสถาบันการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข.

แดนชัย ขอบจิตร. 2543. "ความคิดเห็นของทีมนุ้สุขภาพต่อการนำการแพทย์แผนไทยมาใช้เป็นการแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย", วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ทัศนีย์ จันทรสุทธิ. 2543. "การประเมินโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขในจังหวัดยโสธร : กรณีศึกษายาสูบปัจจัยเกื้อหนุนการบริการขั้นปฐมภูมิ", วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ธงชัย สันติวงษ์. 2538. การตลาดสำหรับนักบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.

นางเยาว์ วัฒนอมวงษ์. 2532. "การศึกษาหาความรู้ ทักษะคติ และพฤติกรรมกรรมากรใช้สมุนไพรรอง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลและประชาชนในชนบท จังหวัดสระบุรี", ใน รวมบทความวิจัย
งานวิจัยทางการแพทย์แผนไทยและทิศทางการวิจัยในอนาคต, หน้า 121-122.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก : โครงการพัฒนาตำรา สถาบัน
การแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข.

นิลเนตร วีระสมบัติ และคณะ. 2534. การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการผสมผสานการแพทย์แผนไทย
เข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขปัจจุบันในโรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. ม.ป.ท.

บุญสวย ต่อชีพ. 2539. "การบริหารจัดการให้คำปรึกษาทางสุขภาพของโรงพยาบาลชุมชน
จังหวัดชัยภูมิ", วิทยานิพนธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

บุศรา กาญจนบัตร และคณะ. 2543. "การพัฒนากลวิธีการผสมผสานบริการการแพทย์แผนไทย
เข้ากับบริการการแพทย์แผนปัจจุบันของ อสม. : กรณีศึกษา จังหวัดขอนแก่น", ใน
รวมบทความวิจัยทางการแพทย์แผนไทยและทิศทางการวิจัยในอนาคต, หน้า 301-
302. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก : โครงการพัฒนาตำรา
สถาบันการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข.

ประชุม รอดประเสริฐ. 2533. นโยบายและการวางแผน : หลักการและทฤษฎี พิมพ์ครั้งที่ 4.
กรุงเทพฯ : เนติการพิมพ์.

ปัจจุมา สรเสริมสมบัติ และวรรณวิมล อุดมศรีลาภ. 2524 "โครงการทางเลือกในการบำบัดรักษา
: นวด กดจุดและฝังเข็ม", ใน รวมบทความวิจัยทางการแพทย์แผนไทยและทิศทางการ
การวิจัยในอนาคต, หน้า 352. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
โครงการพัฒนาตำรา สถาบันการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข.

- ปิยธิดา ตริเดช. 2533. "การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำไขมันใช้แทนยาลดกรดในโรงพยาบาลชุมชน",
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหิดล. (สำเนา)
- ปรีชา อุปโยธิน และคณะ. 2540. การประเมินผลการพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
เพื่อเป็นยา. กรุงเทพฯ : บริษัทพี . เอ . ลิฟวิง . จำกัด.
- ปรียาพร วอนขอพร. 2534. หลักการตลาด. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
- พัชรี คมจักรพันธ์. 2544. "ประสบการณ์การใช้บริการสุขภาพทางเลือกในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง",
วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- พิมพ์วัลย์ ปรีดาสวัสดิ์. 2530. "แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม การดูแลสุขภาพตนเอง", ใน
การดูแลสุขภาพสุขภาพทัศนะทางสังคมวัฒนธรรม, หน้า 43-116. พิมพ์วัลย์ ปรีดาสวัสดิ์,
เพ็ญศรี กวีวงศ์ประเสริฐ, และอรัญญาปฐนัน บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แสงแดด.
- พิสุทธิ พรสัมฤทธิ์โชค และคณะ. 2535. รายงานการวิจัยปฏิบัติการผสมผสานการแพทย์แผนไทย
เข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ. เชียงใหม่ : โรงพยาบาลแม่แจ่ม. (สำเนา)
- เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, ศิริพร ชัมภลิจิต และทัศนีย์ นะแสง. 2539 วิจัยทางการพยาบาล :
หลักการและขบวนการ. พิมพ์ครั้งที่ 2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ :
เทมการพิมพ์.
- เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ. 2540. การแพทย์แผนไทยสายใยแห่งชีวิตและวัฒนธรรม เล่ม 1. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.

เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ และคณะ. 2533. คู่มือการใช้สมุนไพรรักษาโรคในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
ในส่วนภูมิภาค. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.

เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ และคณะ. 2540. รายงานการวิจัย เรื่องการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการแพทย์
แผนไทยในการให้บริการผู้ป่วยในระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.

เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, บรรณาธิการ. 2539. สรุปรายงานการสัมมนาการพัฒนาการแพทย์แผนไทย
ในส่วนภูมิภาค. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.

เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ และภัทราพร ตั้งสุฤทัย. 2543. "การแพทย์กับการส่งเสริมสุขภาพ",
หมออนามัย. ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 (มีนาคม - เมษายน 2543), 52 - 56.

_____. 2543. "การส่งเสริมสุขภาพหญิงด้วยการแพทย์แผนไทย", หมออนามัย. ปีที่ 10 ฉบับที่ 3
(พฤศจิกายน - ธันวาคม 2543), 35 - 39.

มณีวรรณ เจริญ. 2544. "องค์ประกอบคุณภาพบริการเชิงสังคมด้านการบริการสาธารณสุขระดับ
ปฐมภูมิของสถานเอนามัยยโสธรในมิติผู้รับบริการ", วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขล
นครินทร์.

มาโนช วามานนท์ และเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ, บรรณาธิการ. 2537. ยาไทยสำหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงททหารผ่านศึก.

ยงค์ศักดิ์ ดันติปฏิภก. 2542. ตำราการนวดไทย เล่ม 1. กรุงเทพฯ : โครงการที่ นฟูการนวดไทย
มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาและคณะ.

ยุพาพรรณ มั่นกระโทก. 2535. "ทัศนคติของผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนและหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนต่อการผสมผสานยาสมุนไพรไทยเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", ใน รวมบทความวิจัยทางการแพทย์แผนไทยและทิศทางการวิจัยในอนาคต, หน้า 92. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก : โครงการพัฒนาตำรา สถาบันการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข.

รุจิณา อรรถสิทธิ์. 2533. "การส่งเสริมการใช้สมุนไพรในระบบสาธารณสุขมูลฐาน", ใน พฤติกรรมสุขภาพ, หน้า 148 – 164. ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์, เพ็ญจันทร์ ประดับมุข และจรรยา สุทธิสุนทร. บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล.

วันที ทิพย์ถาวรกุล. 2539. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขในเขตกรุงเทพมหานคร", วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

วีระพัฒน์ พันธุ์รุท. 2543. "การแพทย์ทางเลือก", หมออนามัย. ปีที่ 9 ฉบับที่ 6 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2543), 71-79.

ศศิวิมล ปุจฉาการ. 2534. "องค์ประกอบการบริหารที่มีผลต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องของโครงการผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมอนามัยในเขตภาคกลาง", วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารสาธารณสุข. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.

ศุภดี คันธา. 2544. "การรับรู้และความต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าสู่โรงพยาบาลในกำกับของรัฐของบุคลากรโรงพยาบาลสงขลา", วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย. 2536. สานความหวังสู่ความเป็นเลิศของโรงพยาบาล : เศรษฐศาสตร์โรงพยาบาล. พิษณุโลก : สุรสิทธิ์กราฟฟิค.

สถาบันการแพทย์แผนไทย. 2539. คู่มือปฏิบัติงานการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลชุมชน กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.

_____. 2543. ผลการดำเนินงานการแพทย์แผนไทย. กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.

สมทรง ณ นคร และคณะ. 2529. รายงานการวิจัย เรื่องความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมการใช้สมุนไพรรักษาโรคของชาวชนบทและบุคลากรสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น . (สำเนา)

สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ และคณะ. 2530. "ทัศนคติของผู้รับบริการ ญาติ และผู้ให้บริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐเกี่ยวกับการนำกรนวดไทยมาใช้ในสถานบริการสาธารณสุข", ใน รวมบทความวิจัยทางการแพทย์แผนไทยและทิศทางการวิจัยในอนาคต, หน้า 347. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก : โครงการพัฒนาตำรา สถาบันการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข.

สมหมาย เกิดกล้า. 2541. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานสุขภาพจิตชุมชนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา", วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สันหัด เสริมศรี . 2528. "สังคมวิทยาของการเลือกใช้บริการสุขภาพ", ใน เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมวิทยาทางการแพทย์ หน่วยที่ 1-8. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช .

สายสัมพันธ์ รับขวัญ. 2529. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการข้ามขั้นตอนการใช้บริการที่สถานีอนามัยในโครงการบัตรสุขภาพ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดราชบุรี", วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต แผนกวิชาสังคมศาสตร์และการสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.(สำเนา)

สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน. 2536. รายงานการประเมินผลงานสมุนไพร และการแพทย์แผนไทยในชุมชน แผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 6. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.

- สำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน. 2539. คู่มือแนวทางการดำเนินงานสมุนไพรรักษา
สาธารณสุขมูลฐาน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
- สำนักงานปลัดกระทรวง, กรม. กองสถิติสาธารณสุข. 2532. รายงานการศึกษาวิจัยการพัฒนา
ระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขมูลฐานเพื่อการบริหารจัดการ : การศึกษามหภาค.
กรุงเทพฯ : สยามเจริญพานิช.
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น. 2544. รายงานประจำปี 2544. ขอนแก่น.
- สิทธิศักดิ์ พุฒกษปิติกุล. 2543. เส้นทางสู่ Hospital Accreditation. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
- สุชา จันทรเอม. 2535. จิตวิทยาทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
- สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. 2538. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 9
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
- สุลักษณ์ มีชูทรัพย์. 2530. การบริหารโรงพยาบาล. กรุงเทพฯ : กรุงเทพสยามการพิมพ์
- สุวรรณ นิลรัตน์. 2544. "บทบาทที่ปฏิบัติจริงของเจ้าหน้าที่สถานอนามัยในการให้บริการ
สาธารณสุขระดับปฐมภูมิในพื้นที่ปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขและนอกพื้นที่ปฏิรูป
ระบบบริการสาธารณสุข จังหวัดสงขลา", วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
- สุวิทย์ วิบูลผลประเสริฐ, บรรณาธิการ. 2542. ระบบการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2540 – 2541.
ม.ป.ท. : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.
- เสาวภา พรศิริพงษ์ และคณะ. 2539. สถานภาพและทิศทางการวิจัยการแพทย์แผนไทย.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.

อดิศักดิ์ เหลืองเวชการ และคณะ. 2535. การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการผสมผสานการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบสาธารณสุขในปัจจุบัน. สุพรรณบุรี :โรงพยาบาลอุ้มทอง. (สำเนา)

อดิศักดิ์ สุภักควณิช. 2543. "การใช้แนวคิดเชิงธุรกิจในการให้บริการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลทั่วไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข", วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

อรุณพร อีสุรัตน์ และคณะ. 2543. "ความรู้ ทักษะคติ ความพร้อม และพฤติกรรม การใช้สมุนไพรตามโครงการสาธารณสุขมูลฐาน ของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย", สงขลานครินทร์เวชสาร. ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน), 93 - 103

อรุณพร อีสุรัตน์ และเพชรน้อย สิงห์ช่างชัย . 2533. "การสำรวจการใช้สมุนไพรภายใต้โครงการสาธารณสุขมูลฐานในชนบทของภาคใต้". สงขลานครินทร์. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม). 91-102

อารี วัลยะเสวี และคณะ. 2543. (ร่าง) รูปแบบระบบบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับสังคมไทยในสองทศวรรษหน้า. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง.

อุทัย นิรัญโต. 2521. สังคมวิทยาประยุกต์. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.

Day, Frederia A and Leoprapai, Boolert. 1997. "Pattern of Health Utilization in Upcountry Thailand," A Report of the Research Project on the Effect of Location and Family Planning/Health Use", Institute/for Population and Social Research, Mahidol University.

Dunn, Frederick L.1976. "Traditional Asian Medicine and Cosmopolitan Medicine as Adaptine System", In Asian Medical System : A Comparative Study.C. Leslie (ed.) Berkley : California Press.

- Klieman, A. 1980. Patient and healer in context of culture. Berkley : University of California
- Kolter, P. and Andreasen, A. R. 1984. Strategic maketing for nonprofit organization. New Jersey : Prentice – Hall.
- McCarthy, E.J. and Perreault, W.d. Jr. 1978. Basic maketing : A managerail approach. Illinois. Richard D. Irwin.
- Yamane, Taro. 1976. Statistic : An Introductory Analysis. 3rd ed. New York : Harper and Row Publication.
- Stuart-Siddall, S. 1986. Home heath nursing care : Adminstration and clinical Perspective. New York : Anaspen publiccation.